



7 - 10 พฤษภาคม 2558 หน้า 6

ไวย้อย่างพาราราคาคกแกมเกาหลี่หลอกลงทุนรับซื้อถูก

ธุรกิจไวย้อย่างพาราไวยชัพพลายไวย้อย่างล้นราคาตก นักลงทุนสนใจสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ติดปัญหาประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน สายส่งไม่รองรับ และรอแก้ไขผังเมืองใหม่ จี. ก.พลังงานช่วยแก้ไขล่าสุดเจอนักลงทุนเกาหลีได้หลอกเสนอราคาซื้อไวย้อย่างพาราไวยชัพพลายไวย้อย่างสูง แต่พอลงทุนซื้อเครื่องจักรเป็น 1,000 ล้านบาท กลับเกิดราคาซื้อแบบขาดทุน

นายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจไวย้อย่างพาราไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันปริมาณไวย้อย่างพาราที่ล้นระบบแต่ไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไวย้อย่างเป็นเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากติดปัญหา 3 ประเด็น คือ 1) ประชาชนในพื้นที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าทุกประเภท 2) ปัญหาสายส่งของระบบจำหน่ายไม่พอรองรับ แม้ว่าจะมีการทำหนังสือขอมลไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แต่ไม่มีการรับรองโครงการในช่วงที่ผ่านมา 3) ผังเมืองใหม่ระบุว่าไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างแก้ไขผังเมืองเพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เวลาาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไวย้อย่างยังเจอปัญหาจากนโยบายให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไล่ตัดไวย้อย่างทิ้ง และจงใจด้วยการขุดเขยเพิ่มจากกองทุนสงเคราะห์การ

ทำสวนยาง จากเดิมที่ราคา 16,000 บาท/ตัน ปรับเพิ่มเป็น 26,000 บาท/ตัน ส่งผลให้ปริมาณไวย้อย่างล้นตลาดและถูกกดราคา รับซื้อหน้าโรงงานจากเดิมที่เคยรับซื้ออยู่ที่ 900 บาท/ตัน มาอยู่ที่ราคา 330 บาท/ตัน ล่าสุดในกลุ่มไวย้อย่างพารายังเจอปัญหาการส่งออก "วุฒพาลเลต" หรือการนำไวย้อย่างอัดเม็ด สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อไปยังประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีนักลงทุนมานำเสนอรับซื้อที่ 175 เหรียญสหรัฐ/ตัน ถือเป็นราคาที่ดี จึงตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มรวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อผ่านไป 8 เดือน กลับเกิดราคาซื้อเหลือเพียง 110-120 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นราคาขายแบบขาดทุน จึงไม่มีใครสนใจผลิตเพื่อส่งออก

"การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในพื้นที่มีศักยภาพสูงมาก แต่ก็มีปัญหามากมายในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ปัญหาให้ ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายว่า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเมื่อภายในประเทศสามารถผลิตเศษไม้ได้มากก็ควรส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น"

นายสุทินกล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ภายในสมาคมธุรกิจไวย้อย่างพาราพยายามจะส่งออกวุฒพาลเลตไปยังประเทศอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเกาหลีใต้ แต่ต้องเจอมาตรการกีดกันทางการค้า เพราะในบางประเทศกำหนดว่า ผู้ส่งออกไวย้อย่างจะต้องมีภาครัฐรับรองว่าภายในประเทศมีการปลูกไวย้อย่างยืนและมีการทดแทน แต่สำหรับประเทศไทย


ไม่มีหน่วยงานได้รับผิดชอบรับรองให้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอประเด็นปัญหานี้ไปที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) แต่ยังไม่มีการพิจารณา และหากเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อาจจะต้องมีกระทรวงพาณิชย์มาดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย


นอกจากนี้ต้องการให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบ Feed in Tariff หรือ FIT เรียบร้อยแล้ว และเป็นอัตราที่จูงใจให้ลงทุนคือที่กำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.99 บาท/หน่วย กำลังผลิตมากกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.41 บาท/หน่วย และกำลังผลิตมากกว่า 3 เมกะวัตต์ ราคา 4.69 บาท/หน่วย แต่จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงไม่เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล



ชาวสวนยางพาราตำบลย่านตาขาว ร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง” รุ่นที่ 12



 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ตรัง

 วันที่ข่าว : 2 พฤษภาคม 2558

ที่ เทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง ประจำปี 2558 หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 12 มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 100 คน

การเข้ารับฝึกอบรมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาผู้กรีดยางพาราให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยางมือชีพ” โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการคือ จะกรีดยางอย่างไรจึงจะได้น้ำยางมากที่สุด/กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด/จะทำอย่างไรจึงจะกรีดยางได้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ทั้งนี้นอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ 1 ชุดเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง โดยองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.ตรัง จัดทำโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 แล้ว

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

และยังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2558 มีเป้าหมายในการฝึกอบรม จำนวน 3,000 คน จำนวน 30 รุ่น แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆละ 100 คน ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.ตรัง เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการถ่ายทอดให้ความรู้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วน จ.ตรังเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พิธเมธาวงศ์

Rewriter : วสันต์พรพรย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ :

<http://thainews.prd.go.th>



สทย.ตราด ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเงินทุนสงเคราะห์แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน



แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

วันที่ข่าว : 1 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 58) นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากกรณีวันที่ 1 – 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ของจังหวัดตราดเปิดปัญหาพายุฤดูร้อน ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพาราของเกษตรกรจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากปัญหาพายุฤดูร้อนดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด (สทย.ตราด) ได้มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์คือ สวนยางพาราจะต้องมีการเปิดกรีดยางแล้ว ได้รับผลกระทบทั้งแปลง หรือเป็นผืนเดียวกันทั้งแปลงมีความเสียหายไม่น้อยกว่า 2 ไร่

โดยการให้ความช่วยเหลือในรูปเงินสงเคราะห์ กรณีที่เป็นการปลูกยางพาราทดแทนใหม่ จะได้รับเงินทุนสงเคราะห์ไม่เกินไร่ละ 16,000 บาท มีระยะเวลาของทุนสงเคราะห์ 7 ปี ส่วนกรณีที่ปลูกไม่ผลจะได้รับเงินทุนสงเคราะห์ไม่เกินไร่ละ 16,000 บาทเช่นกัน แต่ระยะเวลาทุนสงเคราะห์ไม่เกิน 4 ปี ส่วนกรณีที่เกษตรกรต้องการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ปลูกมันสำปะหลัง จะได้รับทุนสงเคราะห์ปลูกทดแทนไร่ละ 26,000 บาทต่อไร่ ระยะเวลาทุนสงเคราะห์ไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับทุนสงเคราะห์ จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สามารถยื่นหลักฐานประกอบด้วย เอกสารสิทธิ์ที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่ายสภาพสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด ได้เร่งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ในพื้นที่ ที่มีสวนยางพาราของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ดำเนินการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นแล้วแจ้งมายังสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด เพื่อความรวดเร็วในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการสำรวจก่อนให้ทุนสงเคราะห์กับเกษตรกรต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

Rewriter : มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



7 พฤษภาคม 2558 หน้า 3 (1)



สะท้อนท่าทีเกษตรกร

ยังรับได้'ยาง 60 บาท-น้ำส้ม 4 บาท'

นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับสมาคมองค์การ

บริหารสวนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อเข้ามาช่วยอีกแรงในการนำยางพาราไปทำถนน รวมทั้งนำเสนอแนวทางในการดำเนินการของ อบจ.ทั้งประเทศ โดยเฉพาะยางในสต็อกของรัฐบาลที่เสื่อมสภาพให้ขายให้แก่ อบจ.ทั่วประเทศในราคาพิเศษ ซึ่งสมาคม อบจ.จะนำไปเสนอแผนงานโครงการ ว่า อบจ.ไหนจะใช้ยางพาราจำนวนเท่าไร จังหวัดไหนใช้จำนวนเท่าไร

“ตรงนี้จะทำให้สต็อกยางลดลง มีผลต่อการกระตุ้นราคาขายในตลาดได้อีกทาง” รวมถึงให้เร่งกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งการใช้ยาง เช่น นำไปทำสนามฟุตบอล สนามฟุตบอล หรือกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสามารถนำยางไปใช้ได้จำนวนมาก

ประเด็นที่สอง การเข้ามาดูแลเรื่องราคาขายของรัฐบาล ในส่วนของโครงการมูลนิธิกั้นชนถ้าหากรัฐบาลจะดำเนินการต่อไปก็ไม่คัดค้าน แต่อยากให้มีโครงการที่มาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้ทั่วถึง

“เราเสนอเป็นโครงการชดเชยส่วนต่างราคา โดยเราตั้งสมมุติฐานว่าราคาขายที่เกษตรกรสมควรจะได้รับในปี 2558/2559 ควรจะอยู่ที่ประมาณ 60 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 64.50 บาท/กิโลกรัม” ซึ่งหากเกษตรกรสามารถขายได้ในราคา 60 บาท/กิโลกรัม ก็ถือว่าขาดทุนเล็กน้อยไม่เป็นไร ถ้าสมมุติว่าราคาในตลาดทั่วไปอยู่ประมาณ 55 บาท/กิโลกรัม รัฐบาลก็ต้องชดเชย 5 บาท/กิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรได้ราคาที่ 60 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ หากรัฐบาลดำเนินการชดเชยส่วนต่างในราคาสมมุติว่า 5 บาท/กิโลกรัม และคำนวณผลผลิตยางพาราทั้งหมดในประเทศไทยที่ประมาณ 4 ล้านตัน/ปี รัฐบาลจะใช้งบประมาณในการชดเชยแค่

สถานการณ์ราคาขางพาราและปาล์มน้ำมันคั่ว กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในภาคใต้ที่ถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ ตัวแทนจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อกระตุ้นราคา พร้อมประเมินมาตรการของรัฐมีส่วนช่วยให้สถานการณ์ราคาดีขึ้นได้อย่างไร

บุญส่ง นันทอง นายสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน สมาคมสรุปประเด็นนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ประเด็นในการกระตุ้นราคาขางพารา

ประเด็นแรกคือ การใช้ยางในประเทศ

ขณะนี้รัฐบาลเริ่มวางมาตรการในการใช้ยางให้กระจายไปยังทุก

กระทรวง ทบวง กรม

ยกตัวอย่าง กระทรวง

คมนาคม ที่รัฐบาลตั้ง

งบประมาณ 4 หมื่น

ล้านบาท ให้ใช้

ขางพาราในการ

ซ่อมถนน

“ตรงนี้เราก็

ทำหนังสือกระตุ้น

ให้หน่วยงาน

ต่างๆ รีบเร่งการนำ

ขางพาราไปใช้ตั้งแต่

ปี 2558 เป็นต้นไป”

7 พฤษภาคม 2558 หน้า 3 (2)



20,000 ล้านบาทเท่านั้นเอง ถ้าสมมุติว่าชดเชยที่ 5 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่เดียวกัน รัฐบาลจะต้องเร่งมาตรการกระตุ้นราคาขางในตลาด เพื่อดันราคาให้สูงขึ้นมากที่สุด เพื่อให้การจ่ายชดเชยน้อยที่สุด วิธีการเร่งก็คือ การให้รัฐบาลเจรจากับประเทศผู้ผลิตยาง

ประมาณ 5-6 ประเทศ เพื่อกำหนดราคาขั้นต่ำของราคาขาง

รวมถึงการขยายของรัฐบาลที่ไม่ทำให้ราคาต่ำจนเกินไป โดยพยายามเปิดขาย

ไปยังประเทศอื่นที่ไม่เฉพาะกับประเทศจีนประเทศเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับการเร่งการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งหากทำได้ก็จะทำให้อุปทานหายไป ก็จะกระตุ้นให้ราคาขางดีขึ้นได้

ส่วนโครงการมูลกณฑ์กันชนจะเดินหน้าต่อหรือยุติก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เพราะ จุดอ่อนของโครงการมูลกณฑ์กันชนคือรัฐบาลวางนโยบายจะเข้าไปซื้อขางในตลาดทั่วไป โดยซื้อจากทุกราย ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเกษตรกรหรือพ่อค้า ซึ่งเกษตรกรมีความอ่อนแอในด้านการผลิต และการเข้าถึงตลาด จะสู้พ่อค้าไม่ได้ ทำให้โครงการนี้คนที่ได้ประโยชน์คือ พ่อค้า กับสหกรณ์”

ในขณะที่จุดแข็งคือสามารถดึงราคาให้ปรับเพิ่มขึ้นช่วงระยะหนึ่ง ช่วงที่เงินงบประมาณในโครงการยังไม่หมด ทำให้ราคาขางผ่านดับขึ้น 3 ราคาอยู่ที่ 52-53 บาท/กิโลกรัม แต่หลังจากเงินโครงการหมดราคาก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นแนวทางนำเสนอไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย

ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ไม่มีเลยที่ประเทศไหนสามารถฟื้นตัวได้อย่างจริงจัง แม้กระทั่งจีนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ปี ตอนนี้นำปรับลดลงต่ำกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจีนเป็นประเทศที่นำเข้าขางจากประเทศไทยมากที่สุด ทำให้กระทบต่อราคาขางของไทย

“ราคาที่เรاهวังไว้ที่ 60 บาท/กิโลกรัม (บวกลบ 58-62 บาท/กิโลกรัม) เป็นราคาที่ไมเป็นภาระกับรัฐบาลจนเกินไป ขณะเดียวกันเกษตรกรก็พออยู่รอด ในขณะที่เกษตรกรก็ต้องปรับตัว เช่น การปลูกพืชอื่นเสริมรายได้ในสวนยางที่รัฐบาลให้เงินกู้ 100,000 บาท/ราย ก็เป็นส่วนหนึ่ง”

“สิทธิพร จริยพงศ์” ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ในฐานะเกษตรกรชาวสวนปาล์ม กล่าวว่า การแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ คือ อยากรู้ว่าเอาราคาน้ำมันดิบในท้องตลาดเป็นตัวตั้งคูณด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ จากนั้นหารด้วย 100 ก็จะออกมาเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกันสูตรนี้เกษตรกรต้องพัฒนาการปลูกปาล์มเพื่อให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับประเทศมาเลเซีย

ปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียอยู่ที่ 19 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันของไทยอยู่ที่ 22 เปอร์เซ็นต์ หารด้วย 100 โรงงานต้องซื้อผลผลิตปาล์มที่ 4.19 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ของไทยเอาราคาน้ำมันดิบตั้งตอนนี้ 23 บาท/กิโลกรัม คูณด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 17 เปอร์เซ็นต์ หาร

ด้วย 100 ดังนั้น โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจะต้องซื้อผลผลิตปาล์มจากเกษตรกรที่ 3.91 บาท/กิโลกรัม แต่วันนี้เราขอ 4 บาท/กิโลกรัม แต่หากเกษตรกรพัฒนาให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 17 เปอร์เซ็นต์ เป็น 18 เปอร์เซ็นต์ ก็จะขายได้ราคาเพิ่มขึ้นอีก 30 สตางค์/กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม หากอนาคตข้างหน้าราคาน้ำมันปาล์มดิบขยับไปที่ 25 บาท/กิโลกรัม โรงงานต้องขยับราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ถ้าราคาลดลงโรงงานก็ปรับลดลง เราปรับได้ แต่ปัจจุบันทางโรงงานใช้เปอร์เซ็นต์น้ำมันเป็นข้ออ้างในการกดราคาซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ถ้ามว่า ราคาน้ำมันดิบตอนนี้ 23 บาท/



7 พฤษภาคม 2558 หน้า 3 (3)

กิโลกรัม ทำให้โรงงานรับซื้อผลปาล์มที่ 2.60 บาท/กิโลกรัม เขาอ้างว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันของเกษตรกรแค่ 13 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวไม่เชื่อว่า เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มของเกษตรกรจะอยู่ที่ 13 เปอร์เซ็นต์ตามที่โรงงานอ้าง เพราะแนวทางการเรียกร้องของเกษตรกรไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแทรกแซง ประกัน หรือชดเชย เพราะทำให้เกษตรกรไม่ได้อะไร ซึ่งตอนนี้เกษตรกร 80 เปอร์เซ็นต์ เสนอขอให้รัฐบาลดำเนินการตามสูตรที่เสนอ โดยให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบน้ำมันทุกเดือน

“สูตรนี้พอค้าต้องขายกำไรมาให้เกษตรกรบ้าง เอากำไรน้อยลงหน่อย เพราะการซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรเขาจะกำหนดราคา

เกรดต่ำสุดมาเป็นตัวกำหนดราคาซื้อ โดยไม่มีมาตรฐาน พอผลผลิตปาล์มออกมาเยอะ เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงก็ซื้อในราคาต่ำ ฉะนั้นสูตรนี้ไม่ว่าปาล์มจะขาดตลาดหรือล้นตลาดเรากลางเรื่องคุณภาพสินค้า ราคา โดยตรวจสอบกันเดือนต่อเดือน จึงหวังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เห็นด้วยกับแนวทางนี้

ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทำผลผลิตปาล์มทั้งหมด 13.2 ล้านตัน สกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้ 2.45 ล้านตัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 18.56 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น โรงงานจะมาอ้างเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มของเกษตรกรที่ 13 เปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร ในเมื่อข้อมูลของราชการระบุชัดเจนว่า 18.56 เปอร์เซ็นต์ และที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนปาล์มเข้าใจกับเรื่องนี้มานานแล้ว เพราะโรงงานกำหนดราคาซื้อตามใจโรงงาน โดยไม่มีหลักการ ไม่มีคุณธรรม ผมโต้แย้งได้ทุกประเด็น”

สิทธิพร แสดงความคิดเห็นต่อว่า หน้าที่ของรัฐบาลก็คือการควบคุมให้เป็นไปตามคุณธรรมของราคาตลาด โดยต้องบอกว่าถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18 เปอร์เซ็นต์ ทางโรงงานต้องปรับราคาซื้อซื้อผลปาล์มให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ จากราคา 4 บาท/กิโลกรัม ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 17 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตอนนี้บางโรงงานปรับราคาให้แล้ว แต่บางโรงยังไม่ปรับ ราคาอยู่ที่ 3.60-3.70 บาท/กิโลกรัม อ้างว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16 เปอร์เซ็นต์แล้ว จาก 12 เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านั้น โดยเกษตรกร

จะขอรอดูประมาณ 15 วัน หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม ที่เริ่มมาตรการของรัฐบาล เนื่องจากบางแห่งยังไม่เปิดทำงาน ยังอยู่ในช่วงวันหยุด ถ้าราคาปาล์มปรับเพิ่มขึ้น 4 บาทกว่า/กิโลกรัม ถือว่าโครงการนี้เดินหน้า เพราะก่อนที่จะมีมาตรการของรัฐบาล ราคาปาล์มอยู่ 2.60 บาท/กิโลกรัมเท่านั้น

ส่วนการเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนปาล์มบางกลุ่มในขณะนี้ เพื่อให้รับซื้อผลปาล์มที่ 5 บาท/กิโลกรัม นั้น ส่วนตัวเห็นว่าราคา 5 บาท/กิโลกรัม คงเดินไม่ได้เลย เพราะมันจะไปฝืนตลาด เพราะหากจะให้รับซื้อผลปาล์มดิบที่ 5 บาท/กิโลกรัม ก็หมายถึงราคา

น้ำมันปาล์มดิบต้องอยู่ที่ 30 บาท/กิโลกรัม ซึ่งหากราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 30 บาท/กิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มบริโภคต้องปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงรัฐบาลต้องชดเชยไบโอดีเซลด้วย ฉะนั้น ราคา 5 บาท/กิโลกรัม ปลายทางมันไปไม่ได้แน่นอน

“ราคา 5 บาท/กิโลกรัม ผมก็อยากได้ เพราะผมเป็นเกษตรกรสวนปาล์มล้วนๆ แต่ปลายทางมันไปไม่ได้ แล้วที่สำคัญรัฐบาลจะเอาด้วยหรือเปล่า เพราะมันจะเหมือนกับโครงการจำนำข้าวเพราะมันไปไม่ได้” ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวทั้งท้าย

● สมชาย สามารถ ●

7 พฤษภาคม 2558 หน้า 22 (1)

พืคลงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มผลผลิต



ปาล์มสมบูรณ์



ผลิตปุ๋ยใช้เอง



สวนยางพาราสมบูรณ์



นายอำนาจ คำช่วย

นายอำนาจ คำช่วย หมอดินอาสา ประจำ ต.ห้วยไทร อ.เขาสัสน จ.พัทลุง เจ้าของ จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบล กล่าวว่า ตนประกอบอาชีพเกษตร ทำสวนยางพารา ปาล์มถั้วกัน ข้าว ไม้ผล พืชผัก โดยอาศัยการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นมาใช้เองเป็น ระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็ ทำการเกษตรแบบพึ่งพาแต่ปุ๋ยเคมีมานาน ซึ่งผล ปรากฏว่าใช้ไปนานดินเสื่อมโทรม หน้ดินแข็ง มีปัญหาต้นพืชไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ผลผลิต ตกต่ำ



ทุกวันนี้ปัจจัยที่กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมากที่สุดคือ ค่าปุ๋ยเคมีและ สารเคมี คิดเป็นต้นทุนมากกว่า 40% ของ ต้นทุนทั้งหมด และอีก 30% เป็นค่าแรงงาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาปุ๋ยเคมีก็ยังไม่ได้ปรับลดลงตาม ลงไป เกษตรกรต้องพึ่งพาตนเองในการลด ต้นทุน



มะลกอสมบูรณ์

ที่สำคัญขายผลผลิตได้ก็ไม่คุ้มกับการ ลงทุนเพราะต้นทุนสูงมากโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และ การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ในการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ สารป้องกันกำจัดแมลง ศัตรูพืช ก็ทดลองทำการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของ ตนเองและผลิตปุ๋ยใช้เองในแปลง ซึ่งการ ปรับปรุงดินด้วยสารอินทรีย์จำเป็นต่ออาศัย ระยะเวลาในการฟื้นฟู แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับม ันว่าคุ้มค่ามาก



7 พฤษภาคม 2558 หน้า 22 (2)

“ได้ปรับปรุงสูตรปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมกับทุกสภาพดินและพืชทุกชนิด ที่สำคัญยังได้ผลระหว่างปุ๋ยหมักที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นวัสดุเหลือใช้ในไร่หรือที่หาได้ในท้องถิ่น อย่างมูลสัตว์ ซึ่งที่พัทลุงก็มีมูลโคแอมจำนวนมาก ทะลายปาล์ม ชี เก๋ียงพารา ซึ่งเป็นแหล่งโพแทสเซียม สิ่งเหล่านี้หาได้ง่ายในท้องถิ่นก็นำมาใช้ได้ทั้งหมด มาผสมกับสารเร่ง พด.1 จากนั้นก็นำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด. 2 มารดที่กองปุ๋ยหมักและใส่สารเร่ง พด. 3 เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชเข้าไปด้วย จนได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ประหยัดต้นทุนและประหยัดเวลาในการดำเนินการ เพราะถ้าต้องแยกใช้ปุ๋ยหมักครึ่งหนึ่งและต้องนำน้ำหมักชีวภาพไปรดที่ต้นพืชอีกครึ่งก็เป็นการเสียเวลา และเสียค่าแรงเพิ่มขึ้นซึ่งทุกวันนี้แรงงานก็หายากด้วย ดังนั้นก็ทำให้เสร็จในขั้นตอนเดียวเลย” นายอำนาจ กล่าว

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นมาสามารถนำไปใช้กับพืชได้หลากหลายชนิด อย่างยางพารา ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 1 เดือนก็เห็นผล คือค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางสด (ค่า DRC) เพิ่มขึ้น ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีได้ค่า DRC อยู่ที่ไม่เกิน 27-32% ตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 44% แต่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้องยอมรับว่าต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าปุ๋ยเคมีและที่สำคัญต้องปล่อยสวนให้รกจนหน่อขยายให้ไล่เถียน เพื่อรักษาระบบนิเวศให้เหมาะสมเมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปดินจะทำให้จุลินทรีย์ขยายอยู่ในดินสร้างอาหารให้กับพืช พืชก็จะเจริญเติบโตขึ้นด้วย

ส่วนการใช้กับสวนปาล์มนั้นนั้น ถ้าเปรียบเทียบกับตอนใช้สารเคมีจะได้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500-4,000 กก.ต่อไร่ต่อปี หลังจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 6,300 กก.ต่อไร่ต่อปี ที่สำคัญสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากปุ๋ยเคมีจะออกฤทธิ์ในระยะสั้น แต่ปุ๋ยอินทรีย์จะอยู่ในดินตลอดเวลา.



7 พฤษภาคม 2558 หน้า 22

สหกรณ์ระนองถ่ายทอดธุรกิจยางพาราแก่สมาชิก

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัด ประชุมโครงการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการผลิต การรวบรวม การจำหน่าย และการเชื่อมโยงเครือข่ายยางพาราจังหวัดระนอง ขึ้น ณ ห้องวัลเลย์ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง เมื่อวันก่อน และศึกษาดูงานชุมชน สหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด และตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ประชุมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิต ยางพาราที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเชื่อมโยง เครือข่ายการผลิตและจำหน่ายยางพาราของ สถาบันเกษตรกร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การผลิตและจำหน่ายยางพารา ที่มีคุณภาพ มีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการ ตลาดลูกค้า ช.ก.ส. ระนอง จำกัด สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จำกัด สหกรณ์ กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด สหกรณ์ การเกษตรกระบุรี จำกัด และสหกรณ์ การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด เข้าร่วม ประชุม

โดยมีสหกรณ์จังหวัดระนอง นาย เจริญ ทองหลอม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายยางพาราในจังหวัด ระนอง และนายจรัสศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ บรรยายเรื่องการผลิต การ ตลาดยางพารา.



7 พฤษภาคม 2558 หน้า 13

บาทบาทอ่อน

ปัญหายางไม่ใช่แค่เรื่อง‘ราคา’

ปะทุขึ้นมาอีกรอบ สำหรับกระแสความไม่พอใจของชาวสวนยางภาคใต้ต่อผลการแก้ไขปัญหาราคาคงตัวภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ที่มี “อานวย ปะติเส” รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดูแลอยู่

โดยเร็ว ๆ นี้ เครือข่ายชาวสวนยางรายย่อย 16 จังหวัดภาคใต้ เตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐบาล เพื่อให้วางมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางอย่างเป็นระบบ โดยเบื้องต้นที่ต้องทำก็คือการยกเลิกโครงการมูลค่าเพิ่มกันชนของ “อานวย ปะติเส” แล้วหันมาใช้มาตรการการชดเชยราคาให้เกษตรกรแทน เพราะถ้าเงินปล่อยไปโครงการนี้ยังดำเนินต่อไป มีหวังราคายางได้กลับมาร่วงถึง 3 กิโล 100 แน่นนอน

เนื่องจากจนแล้วจนรอดเงินที่ถูกหว่านลงมา ก็ไม่เคยถึงมือของเกษตรกรเลย คนที่ยึดอย่างสบายใจเจ็บก็คือกลุ่มพ่อค้า “เจ้าเก่า” ที่พากันเอายางของตัวเองมาขายให้กับรัฐ ฟันกำไรกันสบายปากนั่นแหละ

ความจริงจะว่าไป ในความเห็นของผม โครงการมูลค่าเพิ่มกันชนไม่ได้เป็นโครงการที่เลวร้ายอะไรนักหรอกครับ เพราะถ้าบริหารกันดี ๆ และเงินไปถึงมือเกษตรกรกันจริงๆ ก็คงไม่มีใครเขาคิดจะออกมาโวยวายแน่นอน เพราะอย่างน้อยก็สามารถช่วย “ผ่อนหนักให้เป็นเบา” แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาคิ่งเหวได้บ้าง

“ความเลวร้าย” ของโครงการมูลค่าเพิ่มกันชนในสายตาชาวสวนยางส่วนหนึ่งจึงเป็นความเลวร้ายที่เกิดจากการบริหารจัดการ ที่ปล่อยให้มีการทุจริต

คดโกงกันอย่างหน้าด้านๆ ท่ามกลางเกษตรกรที่กำลังทุกข์อย่างหนัก ไม่ต่างไปจากการทำบาบหลังคนนั่นเอง

ในขณะที่ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าว ต่อหน้าต่อตา และพยายามออกมาเรียกร้องไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แต่ คุณอานวยกลับไม่เคยขยับขยับทบทวน แล้วยังเที่ยวหาโอกาสเดินสายคุยไปถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายางของโครงการนี้โดยไม่รู้อันรู้หนาว แม้กระทั่งในเวทีของ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ก็ยังอุตสาหุ่กไปคุยฟุ้งมาแล้ว แต่เมื่อวันนั้นพลาตทำถูกเกษตรกรไล่ต้อนไล่บี้อาอย่างหนัก จนเกือบตายคาเวทีมาแล้ว เพราะไม่สามารถชี้แจงถึงปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

เจอพฤติกรรมแบบนี้ เกษตรกรเขาก็เดือดดาลครับ

มีหน้าซ้ำ รัฐบาลก็ยังทำเหมือนหลิวตามองไม่เห็นอีก

ปัญหาอุปราคา ปัญหาโรงงูญา ปัญหาประมง ไล่ทุบ ไล่ตี “คนผิด” ได้กับโครมๆ แต่นำเปลวใจกันหรือเปล่าครับว่า ทำไมข้อสงสัยเรื่องการ “ทุจริตยาง” เป็นหมื่นๆ ล้านถึงเจียบบันได้ขนาดนี้

อย่าบอกครับว่า ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้ว

เพราะถ้าบอกผมก็จะขอถามต่อว่า แล้วสอบกันไปถึงไหน?

ไม่ใช่แค่ผมนะครับที่อยากถามเกษตรกรชาวสวนยางเขาก็อยากรู้เหมือนกัน เพราะเห็นดังกันมาเป็นเดือน แต่ทุกอย่างกลับยังคงวังเวงเคร่งคร้างอยู่เหมือนเดิม

ปัญหายางเวลานี้ มันไม่ได้มีแค่เรื่อง “ราคา” แล้วนะครับ

เรื่องทุจริตมันก็ต้องมาเคลียร์กันให้ชัด มีหรือไม่มียังไง รัฐต้องออกมาชี้แจง ไม่งั้นคงไม่มีใครยอม!

มะลิลา

7 - 10 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 4, 13 (1)

ค่านสเคาส่งออกยกยวบ ขาดดุลการค้าหมื่นล้าน

เจาะลึกในค้าขายแดนเขต ศก.พิเศษ เริ่มเปลี่ยนทิศ ด้าน "สเคา-ปาดังเบซาร์" มีนพิษยางราคาดี ส่งออกขาดดุลการค้าหมื่นล้าน ด้านแม่สอดโตสุด ได้อานิสงส์เศรษฐกิจเมียนมาร์ บูม ขณะที่ด่านมุกดาหารหัวทิ่ม ส่งออกลด 20% แท้ซบ 4 ด้านนครพนม

ด้านสเคา

รัฐบาลยังคงเดินหน้าปลุกปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เฟสแรก 5 จังหวัด คือ ตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา และตราด เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นประตูการค้าสู่อาเซียน เพราะมีมูลค่าการส่งออกในอันดับต้น ๆ ของประเทศ และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 นี้ พบว่ามูลค่าการค้าขายแดนยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านแม่สอดที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 1 หมื่นล้านบาท

ขณะที่ด่านศุลกากรที่ติดกับประเทศกัมพูชา เช่น ด้านคลองใหญ่ จังหวัดตราด เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคือการส่งออกน้ำตาลลดลง เพราะในฝั่งกัมพูชามีโรงงานน้ำตาล สามารถผลิตทดแทนได้บางส่วนแล้ว ส่วนด่านมุกดาหารพบว่าการส่งออกลดลง 20% เพราะเอกชนรายใหญ่ย้ายไปส่งออกสินค้าที่ด่านนครพนมแทน เพราะสามารถส่งออกไปถึงเวียดนามและจีนด้วย

นายกิตติ สุธาสินพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า มูลค่าการค้าขายแดนผ่านด่านศุลกากรแม่สอดในช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่ารวม 61,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,430 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีงบประมาณ 2557 ที่มีมูลค่า 52,230 ล้านบาท สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ไทโรคัพพ์พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือเบียร์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และผ้าพิมพ์ฝ้าย

ปัจจัยบวกที่ทำให้การส่งออกเติบโตคือภาคการบริโภคและกำลังซื้อที่ดีจากฝั่งเมียนมาร์ ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องหลังเปิดประเทศ และภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง ประกอบกับราคาสินค้าเกษตร

ด้านสเคา

ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งยังนำเข้าสินค้าจากไทย

นอกจากนั้นยังพบว่าเมียนมาร์นำเข้าสินค้าจากไทยและส่งออกไปยังประเทศที่ 3 มากขึ้น เช่น ส่งออกไปอินเดีย ส่งผลดีต่อการค้าขายแดนของไทย คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 2558 ด้านแม่สอดจะมีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1.3 แสนล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2557 มีมูลค่ารวม 1.1 แสนล้านบาท

สำหรับการนำเข้า 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่าเพียง 257 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2557 ที่มีมูลค่า 349 ล้านบาท สาเหตุที่การนำเข้าลดลงเพราะสินค้าเกษตรบางชนิดไทยสามารถผลิตได้เอง เช่น ข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น

ด้านนายวิเศษ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรคลองใหญ่ จังหวัดตราด เปิดเผยกรณีเดียวกันนี้ว่า ด้านศุลกากรคลองใหญ่มีมูลค่าการค้ารวม 16,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,472 ล้านบาท เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2557 ที่มีมูลค่า 13,644 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยับตามเทรนด์ โดยเฉพาะไทยที่กำลังพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกัมพูชาที่มีนิคมอุตสาหกรรม ทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้น

คาดว่าเมื่อถึงช่วงสิ้นปีจะมีมูลค่าราว 3 หมื่นล้านบาท

สินค้าที่ส่งออกอันดับ 1 คือเครื่องดีมน้ำอัดลม น้ำหวานต่าง ๆ ส่วนสินค้าส่งออกอันดับ 1 ในปีที่ผ่านมาคือน้ำตาลทราย แต่ปีนี้ขยับลงมาอยู่อันดับ 3 เนื่องจากฝั่งกัมพูชามีการปลูกอ้อยและตั้งโรงงาน จึงลดการนำเข้าจากฝั่งไทย

ขณะที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีมูลค่าการค้ารวม 29,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 8,930 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีมูลค่ารวม 20,988 ล้านบาท

ด้านนายกำธร เจริญสุข ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรมุกดาหาร กล่าวว่า มูลค่าการค้าครึ่งปีแรกปีงบประมาณ 2558 รวม 4,976 ล้านบาท ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีมูลค่า 5,700 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทซีเกทย้ายฐานการส่งออกไปยังด่านศุลกากรนครพนมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกลดลง 20%

ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 2,595 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่า 2,380 ล้านบาท โดยมีสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นจากประเทศจีน เช่น เสื้อผ้าอะไหล่รถยนต์ เครื่องประดับ ซึ่งยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกเดือน และคาดว่าหากก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 จังหวัดบึงกาฬแล้วเสร็จ ก็อาจมีบางอุตสาหกรรมที่ย้ายฐานการส่งออกไปที่ด่านบึงกาฬด้วย

นายสัญญารักษ์ สิ้นสกุล พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า มูลค่าการค้าขายแดนของด่านศุลกากรสเคาและปาดังเบซาร์เริ่มขาดดุลมาตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากมูลค่าของยางพาราซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของทั้ง 2 ด่านลดลง ขณะที่ปริมาณการส่งออกยางก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน เนื่องจากความต้องการของมาเลเซียลดลง คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 มูลค่าการค้าของทั้ง 2 ด่านจะขาดดุลเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาเศรษฐกิจค่อนข้างซบเซา



7 - 10 พฤษภาคม 2558 หน้า 1, 4, 13 (2)

ด้านนายอรัญชัย บุญศิริ นักวิชาการ
ศุลกากร ด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์ จังหวัด
สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมามูลค่าการค้า
ชายแดนผ่านด่านศุลกากรสะเดา และ
ด่านป่าดงเบขาร์รวมกันปีละกว่า 5 แสน
ล้านบาท สินค้าหลักที่ส่งออกคือผลิตภัณฑ์
จากยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป และ
ถั่วมียาง แต่ขณะนี้ได้รับผลกระทบจาก
ราคายางพาราที่ตกต่ำ ซึ่งในช่วง 6 เดือน
แรกปีงบประมาณ 2558 ด่านป่าดงเบ
ขาร์มีมูลค่าการค้ารวม 72,926 ล้านบาท
ลดลง 5,636 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียว
กันของปีที่แล้วที่มีมูลค่า 78,562 ล้านบาท
ซึ่งสินค้ายางพารายังคงส่งออกเป็นอันดับ 1

ขณะที่ข้อมูลจากด่านศุลกากรสะเดา
รายงานไว้ ในช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ
2558 มีมูลค่าการค้ารวม 162,828 ล้านบาท
แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 75,526 ล้านบาท
นำเข้า 87,302 ล้านบาท (ขาดดุลการค้า
11,776 ล้านบาท) โดยสินค้าส่งออกหลัก
คือยางธรรมชาติ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ใช้กับเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ
โทรศัพท์ และเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งมูลค่า
ส่งออกสินค้ายางพาราผ่านด่านสะเดามี
มูลค่ารวม 17,104 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค.
ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ว่า ได้เร่งรัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้
เกิดเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้
ภายในเดือนกันยายนนี้

ส่วนปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินของรัฐใน
6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2.4 หมื่นไร่ เพื่อให้
เอกชนได้เช่า กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ดำเนินการไปได้มากแล้ว
ซึ่งจะต้องทำให้เสร็จก่อนเดือนมิถุนายน
2558 โดยจะเร่งในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว และ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้เป็น
รูปธรรมก่อน สำหรับโครงสร้างพื้นฐานก็
ทำคู่ขนานกันไป



7 พฤษภาคม 2558 หน้า 5

‘อำนาจ’ เล็ง บัฟเฟอร์ ฟันด์ คู่ช้อยางรายย่อย

เร่งไต่คนยางในเขตป่าสงวน
พื้นที่ไม่เหมาะสม

“อำนาจ” เล็ง ใช้มาตรการบัฟเฟอร์ฟันด์ควบคุม
จ่ายเงินชาวสวนยางรายย่อยเพิ่ม เล็งเสนอ กนย.
เร็วว่า นี้ ไม่สมผลประเมินขาดประสิทธิภาพ ภาค
เอกชนแนะรัฐหยุดซื้อ-หยุดขายยาง พร้อมเร่ง
มาตรการไต่คนยางในเขตป่า พื้นที่ไม่เหมาะสม
แทนใช้มาตรการชดเชยราคา

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.)
ในเร็วว่า นี้ จะเสนอแนวทางเตรียมรับมือผลผลิต
ยางพาราในปี 2558/59 ซึ่งจะมี 2 แนวทางเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร

คือแนวทางแรก โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
รักษาเสถียรภาพราคายางหรือบัฟเฟอร์ฟันด์ หรือ
ราคาตลาดบวกราคาขึ้นนำ แนวทางสองโครงการ
รับช้อยางจากเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ปลูก
ยาง ไม่เกิน 15 หรือ 25 ไร่ หรือราคาตลาดบวกร
ราคาพรีเมียม

ทั้งนี้ โครงการบัฟเฟอร์ฟันด์ นั้นจะใช้เงิน
ที่ค้างเบิกจ่ายจากธนาคารเพื่อเกษตรกรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จำนวน 2,000 ล้านบาท
และเงินที่ได้จากการขายยางประมาณ 1,100 ล้านบาท
ต่อเดือนมาดำเนินการ แม้ว่าโครงการนี้จะถูก
กล่าวหาว่าทุจริตแต่ผลการตรวจสอบไม่พบแต่
อย่างใด ส่วนที่ว่าขาดประสิทธิภาพ ในด้านการ
จัดซื้อที่เกษตรกรเข้าหาจุดได้ยากนั้น ในช่วงหลัง
ได้ปรับปรุงขยายการรับซื้อ

“การดำเนินดังกล่าวมีประสิทธิภาพมาก
ในการยกระดับราคายางในประเทศให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางตกต่ำถึงขีดสุด
ในช่วงเดือน ธ.ค.2557 ทำให้ราคายางขยับเพิ่ม
ขึ้นจาก กก.ละ 56-58 บาทเป็น 60 บาท และ
65 บาท ในระยะต่อมา จนเกิดเหตุการณ์ปิดกั้น
ทางโครงการฯ ได้หยุดรับซื้อทำให้ราคาค้างลง
ต่ำกว่า กก.ละ 50 บาท”

สำหรับโครงการรับช้อยางจากเกษตรกร
รายย่อย ในเบื้องต้น กนย. จะต้องพิจารณาพื้นที่
การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม รวมทั้งอัตราการ
ช่วยเหลือหรือราคาพรีเมียม โดยทางจังหวัดจะ
เป็นผู้ขึ้นทะเบียนและกำหนดโควตาการช่วย
เหลือ ที่จะขึ้นอยู่กั้บวงเงินที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะใช้
เงินเดียวกับโครงการบัฟเฟอร์ฟันด์

นายบุญญาญ อุ่อดมยิง ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปีนี้คาดว่า
อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกจะขยายตัวไม่
มากนัก ในขณะที่การผลิตรถยนต์ของไทยจะ
ลดลงประมาณ 20 - 25% จากที่มียอดผลิต
ปีละ 2.4 ล้านคัน ซึ่งการที่เศรษฐกิจจะลดลง
ให้ผู้บริโภคยึดอายุการใช้อย่างออกไปอีกกระทบ
กับอุตสาหกรรมยางพารา

ในการแก้ปัญหาที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการ
ที่ชัดเจน ชะลอไม่ให้นำยางออกสู่ตลาดมากเกินไป
ไป แนวทางที่เหมาะสมควรประกาศไต่คนยาง
ในเขตป่าสงวน และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม หรือ
ประกาศไม่ให้นำรับซื้อยางที่ได้มาจากพื้นที่
ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งลดผลผลิตได้น้อยปีละ
1 ล้านตัน จาก 4 ล้านตันต่อปี การดำเนินการ
เช่นนี้จะทำให้ผู้ใช้อย่างโลกวิตกกังวลและราคา
จะปรับตัวสูงขึ้นเอง

“ยางในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่ยังเป็นปัญหา
ที่กตราคายางข้างลงไปอีก ดังนั้นต้องรีบจัดการ
นำมาใช้ในกิจกรรมของภาครัฐให้หมด พร้อม
ลดพื้นที่ปลูกในป่าสงวน 20% เอกชนต้องไม่ซื้อ
ยางที่มาจากป่าสงวนด้วย” นายบุญญาญ กล่าว
อย่างไรก็ตามกรณีนี้เกษตรกรมีรายได้ลดลง
นั้น รัฐต้องหามาตรการเข้ามาช่วย แต่ต้องเป็น
มาตรการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคา การอุดหนุน
ราคาเกษตรกรเพื่อดันราคายางให้สูงขึ้น จะยิ่ง
ทำให้กลไกการตลาดเสียไป จะเห็นได้จากนโยบาย
ที่รัฐบาลทำมาก่อนหน้านี้ไม่ประสบผลสำเร็จ
ขณะที่เกษตรกรรอแต่รับการช่วยเหลือ สุดท้าย
ช่วยไม่ไหวรัฐบาลเสียเงินไปมาก สถานการณ์ไม่
ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะอุตสาหกรรมยางของไทย
ยังต้องพึ่งการส่งออก มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาล

พยายามจะพยุงราคาให้สูงขึ้นจึงล้มเหลวและ
ต้องมาตามแก้ไขปัญหากันทุกปี

“ที่ผ่านมาทาง ส.อ.ท. เคยเสนอให้รัฐบาล
งดเก็บภาษีกับผู้ประกอบการที่สามารถส่ง
ออกได้อย่างได้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นมาตรการจูงใจ
ให้มีการขยายตลาดยาง ในขณะที่จะต้อง
ช้อยางจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ราคายาง
ก็จะปรับตัวสูงขึ้น เรื่องนี้มีข้อเสียอย่างเดียว
คือรัฐบาลจะไม่ได้ภาษีจากผู้ประกอบการ แต่อย่า
ลืมว่ารัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณเพื่ออุดหนุน
เกษตรกรอีกต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณ
ที่มากกว่าการขอคืนภาษีของภาคเอกชนก็ได้”
นายบุญญาญ กล่าว

นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงค์บัณฑิต กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด กล่าวว่า
ขณะนี้เกษตรกรเริ่มเปิดกรีตหน้ายางกันแล้ว และ
เริ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือน เพื่อหารายได้จ่าย
ค่าท่อม ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางยังปรับตัวลด
ลงเพราะนำยางออกสู่ตลาดมาก ในขณะที่ภาครัฐ
ก็พยายามที่จะเร่งช้อยางในสต็อก 2.05 แสนตัน
จะทำให้ราคายางยั้งดิ่งลงไปอีก ทางที่ที่รัฐบาล
ควรหยุดซื้อหยุดขายยางในช่วงนี้แล้วประกาศ
ไต่คนยางเขตพื้นที่ไม่ถูกต้อง

การประกาศขายยางของรัฐจะทำให้ทุกอย่าง
ยิ่งแยลง กลุ่มผู้ประกอบการดูออกกว่าล้มเหลว
มาตั้งแต่ 5 เดือนที่ผ่านมาแล้ว การขายยางในสต็อก
มีความจำเป็นจริงแต่ต้องดูจังหวะ ควรจะเร่ง
ดำเนินการตั้งแต่ช่วงหยุดกรีตยาง

“มาตรการต่างๆของรัฐเริ่มเห็นแล้วว่าทุก
คนได้รับผลกระทบ เดือนนี้ราคายางจะลดลง
มากอีกและจะลดลงยิ่งขึ้นในเดือนหน้ายิ่ง
รัฐบาลมีมาตรการชดเชยสวนต่างของราคา คน
ก็จะยิ่งกรีต เพราะไม่ต้องห่วงเรื่องราคาแล้ว
ทั้งหมดเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องคิดอย่างรอบคอบ
การพูดอย่างเดียวโดยรวมแล้วมันดูดี แต่มันจะ
กระทบกับทุกห่วงโซ่และเป็นภาระที่ไขปัญหา
อย่างไม่ยั่งยืน” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

7 - 9 พฤษภาคม 2558 หน้า 3 (1)

ส่งออกไทยไปจีนทรุดต่อเนื่อง ไตรมาสแรกติดลบ 14%/สภาพหอฯชี้สาเหตุทำวูบ

ส่งออกเงินทรุด ส่งผลส่งออกไทยไปจีนแย่มากตาม ไตรมาสแรกติดลบกว่า 14% มันสำปะหลัง ยางพารา เคมีภัณฑ์ตัวเลขแดงทุกกลุ่ม เอกชนชี้เหตุยางรถยนต์จีนถูกสหรัฐฯใช้มาตรการเอตี ส่งผลนำเข้ายางวัตถุดิบจากไทยไปผลิตส่งออกลดลง ขณะน้ำมันโลกถูกลง นำเข้ามันสำปะหลังผลิตเอทานอลวูบตาม เอกชนชี้แนวโน้มส่งออกไทยลดลงต่อเนื่องจากลงทุนต่างชาติย้ายออก

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเผยถึงการค้าระหว่างประเทศของจีนในเดือนมีนาคม 2558 ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า 1.76 ล้านล้านหยวน (286.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามติดต่อกันของปีนี้ จากก่อนหน้านี้นี้ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ลดลง 11.3 และ 10.8% ตามลำดับ ขณะที่ช่วงไตรมาสที่ 1/2558 การค้าระหว่างประเทศของจีนลดลง 6% โดยมีมูลค่า 5.54 ล้านล้านหยวน โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 4.9% และการนำเข้าลดลง 17.3%

ทั้งนี้ในไตรมาสแรกของปี 2558 ยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของจีน โดยมูลค่าการค้าลดลง 2.1% สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับ 2 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 3.2% ตามด้วยญี่ปุ่น มูลค่าการค้าลดลง 11% โดยโฆษกของกรมศุลกากรจีนให้เหตุผลของการค้าระหว่างประเทศของจีนที่ลดลงว่า เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนแอ และความกดดันเศรษฐกิจในประเทศจีนกำลังค่อยๆ ฟื้นตัว ประกอบกับช่วงวันหยุดตรุษจีนของปีนีตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้บริษัทและโรงงานหลายแห่งต้องปิดทำการเป็นสัปดาห์ ในขณะที่วันตรุษจีนของปีที่ผ่านมาตรงกับเดือนมกราคม ทำให้ต้องเปรียบเทียบกับฐานคำนวณตัวเลขที่สูง

ออก+นำเข้า)ระหว่างกัน 1.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 0.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกมูลค่า 5.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 14.4% นำเข้ามูลค่า 9.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.8% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าเงิน 4.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปจีนประกอบด้วย เม็ดพลาสติก, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ยางพารา, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ โดยมูลค่าการส่งออกไปจีนของแต่ละสินค้า -2.01, -11.32, -43.42, +3.19 และ -29.72% ตามลำดับ

นายปัทมา วังศ์สิลโชติ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สมาหุการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยส่งออกไปจีนลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปีนี้ มีปัจจัยสำคัญจากก่อนหน้าสหรัฐฯได้ใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(เอตี)สินค้ายางรถยนต์จากจีน มีผลให้จีนนำเข้ายางพาราจากไทยลดลง ส่วนกรณีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่จีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่จากไทยเพื่อไปผลิตเอทานอล แต่เวลานี้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และถูกกว่าเอทานอล ทำให้ชาวจีนหันไปใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น

“ในทางกลับกันในไตรมาสแรกของปีนี้ไทยมีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น ที่เห็นชัดเจนคือเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านที่มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 26% เพราะเราไม่มีสินค้าที่แข่งกับเขาได้ เนื่องจากในปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ มีบริษัทต่างชาติเกือบ 1 หมื่นบริษัทที่ย้ายออกจากไทย ในจำนวนนี้เป็นญี่ปุ่น



> การค้าระหว่างประเทศของไทยกับจีน

รายการ	มูลค่า : ล้านบาทสหรัฐฯ		อัตราการขยายตัว (%)	
	ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.)	ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)
มูลค่าการค้า	63,582.75	15,316.34	-2.12	0.61
การส่งออก	25,084.40	5,583.45	-7.89	-14.41
การนำเข้า	38,498.34	9,732.88	2.04	11.88
ดุลการค้า	-13,413.94	-4,149.43	-	-

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

กว่า อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกของปีนี้จีนยังเกินดุลการค้าถึง 755.3 ล้านหยวน

จากการตรวจสอบข้อมูลของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) จีนยังเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้า (ส่ง




7 - 9 พฤษภาคม 2558 หน้า 3 (2)

กว่า 7 พันบริษัท เช่นโตชิบา ปิดโรงงาน
ที่ไทยไปเปิดที่ฟิลิปปินส์ และปัจจุบันการ
ส่งออกของไทยส่วนใหญ่มาจากการ
ลงทุนของต่างชาติ ในลักษณะเป็น
โรงงานผลิตชิ้นส่วนในหลายประเทศ
เมื่อเขาปิดโรงงานที่ไทย การส่งออกของ
เราก็จะกระทบเช่นในปัจจุบัน”



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าหกหมื่นกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 6 พฤษภาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าหกหมื่นกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 53.33 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 52.08 บาท / ราคาขางท้องถื่น กิโลกรัมละ 50.20 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.91 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 54.09 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 53.19 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 53.09 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 44.89 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 64,200 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขางประจำวัน / ยางแผ่นดิบ ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 บาท 44 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 บาท 53 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 47 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบ ท้องถื่น เพิ่มขึ้น 2 บาท 30 สตางค์ ต่อ ก.ก. / น้ำยางสด 48 บาท ต่อ ก.ก. เพิ่มขึ้น 2 บาท ต่อ ก.ก. / ราคาขางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ เสนอซื้ออยู่ที่ 60.18 ต่อ ก.ก. เสนอขายอยู่ที่ 61.68 ต่บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 77.33 บาท ต่อ ก.ก ปรับตัวลดลง 43 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว ปิดทำการ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพร จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>